

Ứng cử viên Trần Thị Kiều Hoanh
Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã Đức Phong, Đức Phú, Đức Lân, Đức Tân, Đức Hòa và thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa

Kính thưa

Thưa toàn thể bà con cử tri!

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã theo dõi Chương trình hành động của Tôi để từ đó quyết định bầu chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của bà con.

Thưa quý vị, thưa toàn thể bà con cử tri!

Tôi tên là Trần Thị Kiều Hoanh. Quê quán: Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Hiện là Trưởng Phòng Thư ký biên tập chương trình Đài PT&TH tỉnh Quảng Ngãi

Hơn 25 làm báo, Tôi có cơ hội được đi nhiều nơi, nhất là về cơ sở, về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để có những tác phẩm báo chí phản ánh những thành tựu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, cũng như những khó khăn, bức xúc của người dân trên sóng Đài PT&TH tỉnh Quảng Ngãi, Đài Tiếng Nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

Lần thứ 2 được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi thực sự thấy đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của bản thân, thế nào để thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đặc biệt là góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, huyện và địa phương, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Thưa quý vị, thưa toàn thể bà con cử tri!

Sau một nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh, với vai trò vừa là nhà báo, vừa là đại biểu HĐND tỉnh, bản thân đã kịp thời phản ánh hoạt động của HĐND các cấp, những vấn đề bức xúc của bà con cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên đặt câu hỏi chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh cũng như đặt câu hỏi cho các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh tại các buổi họp báo định kỳ hàng quý. Ngoài viết bài phản ánh, chất vấn, kiến nghị, bản thân còn theo đuổi các vấn đề này nhiều năm khi các cấp, các ngành, lãnh đạo tỉnh chưa giải quyết một cách rốt ráo thấu tình, đạt lý.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, trong các lần đi tiếp xúc cử tri và tác nghiệp tại đơn vị bầu cử, biết được hoàn cảnh hết sức khó khăn của mẹ con chị Ngô Thị Kim Nhung ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức. Bản thân đã trực tiếp phối hợp với Công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn- hầm thông qua sự vận động của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 50 triệu

đồng xây cho gia đình chị một ngôi nhà; Phối hợp với Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Quảng Ngãi tặng một số vật dụng thiết yếu cho gia đình chị. Phản ánh 3 trường hợp đặc biệt ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức với Chủ Tịch UBND tỉnh và được Chủ Tịch UBND tỉnh tặng 30 triệu đồng cho các trường hợp này.

1. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu Tôi tiếp tục làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Tôi sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là nhà báo vừa là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục phản ánh những vấn đề bức xúc chính đáng, hợp pháp của cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục thảo luận và quyết định các vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Tiếp tục giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ đó và giải quyết thấu lý đạt tình các ý kiến phản ánh của bà con cử tri, với mong muốn cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, huyện và xã.

2. Với trách nhiệm và nghĩa vụ của một nhà báo, đại biểu HĐND, tôi sẽ cùng với các đồng nghiệp báo chí tích cực tuyên truyền, vận động ngày càng nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm đến với các hoạt động xã hội một cách thiết thực và hiệu quả, nhằm giúp cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Tôi làm đại biểu HĐND tỉnh với phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe dân và vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân”. Rất mong bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi tiếp tục làm đại biểu HĐND tỉnh để tôi có thêm cơ hội làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đặc biệt là góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Xin chân thành cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm theo dõi chương trình hành động của Tôi. Kính chúc bà con cử tri sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người viết

Trần Thị Kiều Hoanh